

Trà Vinh, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Số: 01/BC-BCĐ-TV

BÁO CÁO

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
Số:	521
Ngày:	02/10/18
Chuyên:	
Lưu đề:	

Sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp Ban chỉ đạo Công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBP, ngày 08/3/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo, giai đoạn 2011 – 2020;

Công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong giai đoạn hiện nay; nhiệm vụ tuyên truyền chủ quyền biển, đảo là nhằm nâng cao nhận thức, góp phần tạo sự đồng thuận, đoàn kết, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế vừa có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Đòi hỏi công tác tuyên truyền phải không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở các cấp, các ngành, địa phương..., nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vừa tăng cường thông tin tuyên truyền, vừa đấu tranh để bảo vệ biển, đảo và biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Căn cứ vào Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới của 3 tỉnh. Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biển, đảo các tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BA TỈNH

1. Tỉnh Trà Vinh

1.1 Tình hình chung

Trà Vinh là tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh; có 65 km bờ biển, dân số 1,05 triệu người (đồng bào Khmer chiếm trên 31% dân số); có

các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh (Luồng tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, Trung tâm Điện lực Duyên Hải, các khu kinh tế Định An, khu công nghiệp Long Đức, Điện gió Duyên Hải...) là cửa ngõ giao thương hàng hải quốc tế và là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên Hải Nam bộ, nhưng cũng là địa bàn có nhiều vấn đề nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo, là vùng trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch của tỉnh và ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chính những đặc điểm này vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo và trong quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa với các nước. Do vậy, việc tăng cường công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay là hết sức cấp thiết và rất quan trọng.

1.2 Kết quả thực hiện:

- Năm qua Ban Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển (gồm: Sở TT-TT, Bộ đội Biên phòng, các sở, ngành liên quan, cơ quan báo chí, Ủy ban nhân dân các huyện ven biển, gọi tắt Ban Chỉ đạo tỉnh), triển khai được 42 cuộc có khoảng 2.500 người tham gia, tập trung vào các văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"; Luật Biển Việt Nam 2012; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982; Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và văn bản pháp luật liên quan; cơ sở pháp lý về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; tình hình Biển Đông; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, về phát triển kinh tế biển Việt Nam; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, tham gia hoạt động thông tin tuyên truyền biển, đảo.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 01 cuộc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý báo chí, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và công tác thông tin đối ngoại, tình hình biển Đông gần nhất, có hơn 120 đại biểu là cán bộ chủ chốt sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, cán bộ làm công tác TTĐN, công tác phát ngôn, phóng viên báo chí ở địa phương tham dự.

+ Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, quý, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh định hướng các cơ

quan báo chí trong tình tăng cường tuyên truyền về biển, đảo, kịp thời phản ánh các hoạt động hướng về biển, đảo của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

+ Tổ chức 16 lớp tập huấn về biển, đảo cho trên 1.500 cán bộ, đảng viên và ngư dân tại 10 xã ven biển thuộc 4 huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu thành, thị xã Duyên Hải, nhằm giáo dục sâu rộng trong nội bộ và nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam, về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền việc tàu cá và ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân tỉnh Trà Vinh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng xâm phạm lãnh hải các nước có chung đường biên giới biển. (Riêng Hội nghị tập huấn tuyên truyền biển, đảo cho đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9/2018).

+ Bộ đội Biên phòng kết hợp với cơ quan báo chí duy trì tốt các chuyên mục, chuyên đề biển - đảo trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình (Báo TV có 02 chuyên mục, gồm: Biển - Đảo quê hương, xuất bản 04 kỳ/tháng. Vì chủ quyền an ninh biên giới, xuất bản 02 kỳ/ tháng. Đài PTTH có 02 chuyên mục, gồm: Biển xanh quê hương, Vì chủ quyền an ninh biên giới, mỗi chuyên mục phát 01 kỳ/tháng, thời lượng 15 phút/kỳ, và phát 10 phút/kỳ/tháng trên sóng phát thanh. Các cơ quan báo chí đã xuất bản nhiều tin, bài mang tính thời sự cao, nội dung phong phú, cập nhật tốt các vấn đề theo sự kiện, phản ánh kịp thời nhiều vấn đề người dân quan tâm. Cổng thông tin điện tử tỉnh có chuyên mục Biển - Đảo, bằng 03 thứ tiếng Việt, Anh, Khmer), đăng tải gần 50 tin, bài và 40 văn bản luật, nghị quyết và các văn bản quy định khác liên quan đến tuyên truyền quản lý vùng biển, đảo. Các Trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố cũng đã tích cực đưa hàng trăm tin, bài trên mạng Intenet, nhằm đưa thông tin đến nhiều nơi trong, ngoài tỉnh. Các Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, hệ thống Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn thường xuyên tiếp sóng và biên tập nội dung phát trên sóng với nhiều nội dung phong phú (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền biển, đảo; an ninh quốc phòng...), nhằm cung cấp cho người dân cơ sở nắm bắt thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất phục vụ đời sống dân sinh.

+ Phối hợp với Trung tâm thông tin điện tử đối ngoại thuộc Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất 04 chương trình phóng sự (*thời lượng 10 phút/phóng sự*), nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa, du lịch, các chính sách thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với mọi miền đất nước và trên thế giới, phục vụ công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo. Đăng tải video clip triển lãm số về Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý trên Cổng TTĐT (do Bộ TT-TT

cung cấp). Bên cạnh đó tỉnh còn tổ chức các cuộc Hội thi, hội diễn văn nghệ và trưng bày ảnh nghệ thuật liên quan đến chủ đề “Biển – Đảo”, xây dựng các pa nô, áp phích, tờ gấp...tuyên truyền biển, đảo.

Nhìn chung, năm qua Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức. Thông qua các cuộc tuyên truyền, vận động đã giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi người dân không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay cùng Đảng và Nhà nước bảo vệ biển, đảo và xây dựng đất nước. Cũng thông qua các cuộc tuyên truyền, vận động giúp cho cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương nắm bắt được tình hình, tư tưởng của Nhân dân để kịp thời định hướng về nhận thức, tư tưởng cho Nhân dân, và góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về biển, đảo có lúc chưa chủ động và hiệu quả chưa cao, nhất là tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng ven biển của tỉnh; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương, cơ sở chưa chặt chẽ, triển khai có lúc còn chậm; tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền biển, đảo còn thiếu, nhất là các thông tin quan trọng, cấp thiết có tính chất định hướng dư luận xã hội để làm cơ sở đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, sai sự thật, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác thông tin tuyên truyền biển, đảo.

2. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện 105 tin, 55 bài, 75 ảnh về: Trường Sa, Hoàng Sa, Gạc Ma, DK 1, Côn Đảo...; hoạt động đối ngoại liên quan đến biển - đảo của lãnh đạo TW Đảng, Chủ tịch Nước, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh BR-VT; hoạt động quốc phòng - an ninh, ANTT – ATXH ven biển, trên biển của các đơn vị Hải quân, BDBP, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, các đơn vị lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ... đóng trên địa bàn BR-VT; Hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ của ngư dân trong tỉnh; hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển...

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Trên sóng phát thanh: thực hiện: 40 tin, 5 bài viết trong chương trình thời sự và các chuyên mục : “Biển đảo quê hương, “Kinh tế”, “Thông tin văn bản pháp luật”; trên sóng truyền hình với 80 tin, 35 phóng sự, 5 phim tài liệu trong chương trình thời sự và chuyên mục Xây dựng Đảng, Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, Quốc phòng toàn dân, Cảnh biển và dịch vụ logistic....

- Phát hành 5.200 ấn phẩm thông tin đối ngoại song ngữ Việt – Anh; 20 chương trình truyền hình – phát thanh phát trên Kênh VTV4 và VTC10, VOV5 giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người Bà Rịa – Vũng Tàu; những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội; quảng bá, giới thiệu các tiềm năng và cơ hội đầu tư tại địa phương đến đông đảo người xem trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế; tổ chức biên tập, in ấn và phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, các phòng VH TT phát hành 40.000 tài liệu, áp phích, phát hành đến ngư dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

- Trang bị 02 cụm loa phóng thanh cho các Đồn biên phòng nhằm phục vụ việc truyền tải thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo đến bà con ngư dân nói riêng và nhân dân nói chung.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin tại khu vực Cửa khẩu - Cảng VT với hệ thống nghe, nhìn phục vụ nhu cầu thông tin cho các xã, phường khu vực biển, đảo, các đồn biên phòng và nhân dân, du khách nước ngoài, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh đã thực hiện tuyên truyền đặc biệt cho các Thủy thủ, du khách xuất, nhập, quá cảnh qua các cảng biển tại tỉnh cho 2.638 lượt tàu hàng quốc tế với 51.393 lượt thuyền viên nước ngoài. Tuyên truyền cho 94 lượt tàu khách quốc tế với 85.760 lượt thuyền viên nước ngoài, 189.133 hành khách quốc tế. Nội dung tuyên truyền: Về chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Luật biển Việt Nam, Bộ Luật hàng hải Việt Nam, Luật biên giới quốc gia, Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ... với thời gian tuyên truyền được 110 giờ.

- Tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho 1.041 cán bộ, nhân dân các xã, phường biên giới.

- Phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý và hợp tác trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho 79 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách đối ngoại tại các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan an ninh và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hướng dẫn và quản lý 10 đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài từ các nước Mỹ, Ukraina, Nhật Bản, Đức v.v. đến tác nghiệp, ghi hình giới thiệu về kinh tế biển và chủ quyền biển

đảo tại tỉnh được thực hiện tốt và đúng quy định, thông qua đó đã góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

3. Tỉnh Kiên Giang

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài, công thông tin điện tử của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động thông tin đối ngoại; giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo nói chung và của tỉnh Kiên Giang nói riêng, kêu gọi đầu tư, hợp tác của các nước; phổ biến những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý, nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản; kiến thức về cứu hộ, cứu nạn, về thời tiết, về phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường biển; tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền-biên giới, biển, đảo; các chính sách hậu phương quân đội, các phong trào thi đua yêu nước, những nghĩa cử cao đẹp của cá nhân, tập thể với các hoạt động hướng về biên giới biển, đảo.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn bảo vệ chủ quyền biển, đảo và kỹ năng đánh bắt trên biển cho hơn 300 học viên là ngư dân ở khu vực biên giới biển; 02 lớp tập huấn thông tin cơ sở, tuyên truyền phân giới cắm mốc và nghiệp vụ lễ tân về thông tin đối ngoại cho hơn 250 học viên là cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại tại thành phố Rạch Giá, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, cán bộ các Đoàn Biên phòng, cán bộ văn hóa - thông tin và nhân dân ở huyện, xã thuộc khu vực biên giới, hải đảo tại thị xã Hà Tiên.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tăng cường thông tin đối ngoại đối với địa bàn biên giới, hải đảo; các tổ chức quốc tế, khách du lịch, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài...; phối hợp với Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Huyện ủy Kiên Hải tổ chức thành công Hội thảo “Thông tin về xây dựng Đảng – Những vấn đề cần quan tâm” tại huyện Kiên Hải với hơn 90 đại biểu tham dự.

- Phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); thành quả phân giới cắm mốc; thông tin đối ngoại và chương trình biên giới quốc gia.

- Tổ chức nhiều cuộc khảo sát về tình hình đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực biên giới biển, đảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thông tin tuyên truyền ở các Đoàn biên phòng; hỗ trợ 19 tivi cho các Trạm Kiểm soát biên phòng để nâng cấp trang thiết bị thông tin, tuyên truyền.

- Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức Lễ công bố hoạt động Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên; thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời đưa lên màn hình Led tại Cửa khẩu, đến nay đã tuyên truyền được gần 90 tin, ảnh, clip...

III. NHẬN XÉT CHUNG

1. Mặt được

Trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa 3 tỉnh, Ban Chỉ đạo của 3 cơ quan đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển của năm qua đạt được nhiều kết quả đáng kể: Xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện của công tác thông tin tuyên truyền biển, đảo ở mỗi địa phương; kiện toàn Ban Chỉ đạo; kịp thời trao đổi thông tin, nhất là các thông tin về tình hình biển Đông, tình hình trật tự xã hội trong nước, nhằm phân bác các luận điệu xuyên tạc và định hướng dư luận xã hội... Qua đó để hỗ trợ, tham khảo nội dung để nghiên cứu thực hiện công tác tuyên truyền này càng phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện tốt nội dung Chương trình phối hợp giữa 03 cơ quan ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.

2. Khó khăn, hạn chế

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, và sự thỏa hiệp thống nhất nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hàng năm giữa 3 đơn vị.

- Chưa thường xuyên trao đổi thông tin, nhất là thông tin về tình hình biển Đông, các điểm nóng về trật tự xã hội trong nước, các hoạt động khai thác hải sản của ngư dân xâm phạm lãnh hải các nước có chung đường biên giới biển, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng ven biển..., để có sự phối hợp với các cơ quan thông tin trong tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, định hướng nhận thức, tư tưởng dư luận xã hội, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự xã hội, an ninh biên giới biển...

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền biển, đảo.

- Thường xuyên cung cấp tài liệu và kịp thời định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biển, đảo; hướng dẫn cụ thể công tác quản lý biên giới trên biển cho các địa phương; cung cấp thường xuyên những thông tin chính thức về các vấn đề phức tạp liên quan đến biên

giới, lãnh thổ nhằm tránh các thông tin xuyên tạc được phán tán trong quần chúng, nhân dân gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, và gây mất ổn định chính trị trên địa bàn các tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Trung ương nên bổ sung lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển tham gia.

2. Đề xuất BCD 3 tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP ngày 08/3/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011 – 2016 và Bản ghi nhớ phối hợp công tác số 4422/GN-BTTTT-BTLBĐBP ngày 16/11/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo giai đoạn 2017 – 2020.

Trên đây là báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp Ban Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biển, đảo của tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Kiên Giang. /*krak*

Nơi nhận:

- BCD Trung ương (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCD 02 tỉnh: BR-VT, KG;
- BCH BĐBP tỉnh Trà Vinh (để biết);
- Lưu VT, TTBCXB.

TM. BCD TỈNH TRÀ VINH
TRƯỞNG BAN



GD SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trần Văn Khoản